

Magagamit na ngayon ang mga pagbabakuna sa respiratory virus

Oktubre 07, 2024 [Mga katanungan sa media](#)

Simula ngayon, makakapag-book na ang mga Albertans ng kanilang taunang pagbabakuna laban sa mga fall respiratory virus.

Ang mga karapat-dapat na Albertans ay maaari na ngayong mag-book ng kanilang mga appointment sa pagbabakuna sa pamamagitan ng Alberta Vaccine Booking System, pagtawag sa Health Link sa 811 para sa mga appointment sa parmasya o AHS clinic, o sa pamamagitan ng direktang pakikipag-ugnayan sa malapit na botika. Hinihikayat ang mga Albertan na makipag-usap sa kanilang pangunahing tagapagbigay ng pangangalaga para sa gabay sa mga pagbabakuna at kung anong mga opsyon ang pinakamainam para sa mga indibidwal at pamilya.

Ang mga appointment sa COVID-19 at influenza immunization ay maaaring ma-book mula ngayon para sa mga pagbubukas na magagamit sa pangkalahatang publiko simula Oktubre 15. Ang mga appointment sa pagbabakuna sa Respiratory Syncytial Virus (RSV) ay maaaring ma-book na ngayon para sa mga pagbubukas na nagsisimula sa Oktubre 21.

“Sa papalapit na taglagas, mahalaga na magplano nang maaga laban sa mga nagpapalipat-lipat na respiratory virus. Pinapayuhan ko ang lahat na kumunsulta sa kanilang lokal na parmasyutiko, doktor o tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan upang makagawa ng mga desisyon tungkol sa kanilang kalusugan at matiyak na sila ay maayos na handa para sa panahon.”

Adriana LaGrange, Ministro ng Pangkalusugan

"Ang pagdaragdag ng patong-patong ng proteksyon ngayong taglagas ay ang pinakamahusay na paraan upang maprotektahan laban sa mga sakit na kadalasang nangyayari sa mga buwan ng taglagas at taglamig. Ang mga bakuna sa respiratory virus na iaalok ngayong taglagas ay partikular na idinisenyo upang mag-alok ng malakas na depensa laban sa mga strain ng mga virus na ito na inaasahang magpapalipat-lipat ngayong season."

Dr. Mark Joffe, punong medikal na opisyal ng kalusugan

Ang bago ngayong taon, bilang karagdagan sa mga pagbabakuna sa trangkaso at COVID-19, ang mga residente ng patuloy na pag-aalaga sa mga tahanan at mga senior supportive living accommodation na 60 taong gulang at mas matanda ay magkakaroon ng access sa pampubliko na pinondohan na bakunang Abrysvo upang maprotektahan sila mula sa RSV sa pamamagitan ng Alberta Outreach Program .

Ang mga nakatatanda na naninirahan sa komunidad na 75 taong gulang at mas matanda ay magkakaroon din ng access sa limitadong supply ng bakunang Abrysvo na pinondohan ng probinsya. Para sa mga hindi karapat-dapat sa pamamagitan ng programa ng bakuna na pinondohan ng probinsya, ang mga bakuna ay makukuha para mabili.

Mabilis na mga katotohanan

- Para sa karagdagang impormasyon sa mga respiratory virus, bisitahin ang www.alberta.ca/respiratory-illness.
- Ang mga bakuna sa COVID-19 at trangkaso ay maaaring ibigay sa isang indibidwal sa parehong araw.
- Dapat ibigay ang bakuna sa RSV dalawang linggo bago o dalawang linggo pagkatapos ng mga bakuna laban sa COVID-19 at/o influenza immunization.

Kaugnay na impormasyon

- [Alberta vaccine booking system](#)

Mga katanungan sa media

Jessi Rampton

780-427-2137
Press Secretary, Health